



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สนช.ผ่านร่างกม.เทคโนโลยีพระนครเหนือ ม.บูรพาจ่อคิวพิจารณาวาระ2-3

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนาย มีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ (มจพ.) ในวาระ 2 และ 3 และมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 114 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง โดยก่อนหน้านั้นที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีมติแก้ไขข้อความเพิ่มเติมในมาตรา 68 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่ระบุให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเดิมเมื่อเข้าสู่สถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐแล้ว จะต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยภายใน 60 วัน โดยได้ให้กำหนดเพิ่มเติมว่า หากบุคคลดังกล่าวไม่แสดง เจตนาภายในกำหนดเวลา ให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งอธิการบดี และให้ดำเนินการแต่งตั้ง อธิการบดีภายใน 180 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช.ได้ลุกขึ้นอภิปรายถึงข้อห่วงใย กรณีกลุ่มบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ที่ออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนถึงการ เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการภายหลังเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ แล้ว เช่น กรณีสวัสดิการการรักษาพยาบาล ซึ่งนายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มจพ.ได้ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม สนช.ว่า กรณีของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น โดยหลักการจัดการ บุคลากรที่ออกนอกระบบราชการจะต้องให้เงินเดือน และค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ได้รับใน ระบบราชการ ซึ่งยึดตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนในสาย อาจารย์ต้องได้รับไม่น้อยกว่า 1.7 เท่าของเงินเดือนราชการ สายสนับสนุน 1.5 เท่า ส่วน สวัสดิการของบุคลากรมีการให้เลือกรับอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเอง แต่จะต้องได้รับไม่น้อยกว่า สวัสดิการเดิมที่ได้รับ ซึ่งเข้าใจว่ากรณีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลอาจจะเป็นเพียงข้อวิตกกังวล ตนจึงได้กำชับให้ทางมหาวิทยาลัยไปทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้ว

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.มจพ.อย่าง ท่วมท้น โดยมีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วยน้อยกว่าร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ ดี ส่วนร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพาที่จะพิจารณาในวาระ 2-3 ด้วยนั้น คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐแต่ละฉบับในขณะนี้ดีกว่าในสมัยที่ผ่านมา และมึ การรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

นายวิจิตรกล่าวอีกว่า รัฐบาลยังได้รับร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา ที่เสนอโดย สนช.มาพิจารณา และจะเสนอประกอบไปพร้อมกับร่าง พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา ที่เสนอโดย ศธ. ซึ่งจะนำกลับไป พิจารณาใน สนช.อีกครั้งภายใน 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่ประชุม สนช.กำลังพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มจพ. มีกลุ่ม
นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันอื่นๆ ประมาณ 200 คน
มารวมตัวประท้วงคัดค้านที่ด้านหน้ารัฐสภาด้วย

หน้า 26